



ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
(โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ที่ น.ต.๑๓/๒๕๖๔

เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ตามที่ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากสถานบันเทิงในซอยตั้งสิน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นั้น อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๔ (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖ จึงให้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกชั้นปี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

อนึ่งการเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะกลับมาดำเนินการตามปกติในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ หรือให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรณ)

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) (กรณี สถานบันเทิงในซอยตั้งสิน ชื่อ The lounge)

1. ให้นักเรียนที่เดินทางไปสถานบันเทิงดังกล่าวระหว่างวันที่ 16 – 30 มีนาคม 2564 งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียนโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปและให้ไปตรวจคัดกรองที่คลินิก ARI ชั้น G โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามภาพ info graphic นี้

 มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

การปฏิบัติตนเพื่อเดินทางไปยัง คลินิก ARI ชั้น G ศูนย์การแพทยกาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- 

เตรียมบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรพนักงาน
- 

เดินทางโดยรถส่วนตัว
- 

ปิดแอร์ ลดกระจกหน้าต่างลง เพื่อให้อากาศถ่ายเท
- 

สวม Mask ตลอดเวลา
- 

ขับรถไปจอดยัง บริเวณชั้น G ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิก ARI (ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่จัดท่าเวชระเบียนจนถึงตรวจคัดกรอง และ Swab)
- 

เมื่อทำการตรวจคัดกรอง และ Swab เรียบร้อย เดินทางตรงกลับที่พักทันที
- 

รอผล ณ ที่พัก SW จะแจ้งผลผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง

หมายเหตุ

- กรณีตรวจคัดกรองและ Swab เสร็จสิ้นก่อนเวลา 9.00 น. จะทราบผลในช่วงเย็นหรือช่วงค่ำของวัน
- กรณีตรวจคัดกรองและ Swab เสร็จสิ้นหลังเวลา 9.00 น. จะทราบผลในวันถัดไป

เวลาทำการ คลินิก ARI ศูนย์การแพทยกาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00-20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8:00-16:00 น.

จัดทำโดย : ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพประกอบ : Google , Freepik



2. นำผลการตรวจหรือผลการ GI (กรณีเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วไม่เป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง) ส่งให้โรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้ามาเรียนหลังวันหยุดระหว่างภาคการศึกษาในเดือนเมษายน 2564

3. ระหว่างหยุดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ให้กักตัวอยู่บ้านสังเกตอาการและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากมีอาการที่คล้ายกับอาการเริ่มต้นของการติดเชื้อ ให้รีบพบแพทย์และรายงานให้โรงเรียนทราบทันที

4. ก่อนเปิดเรียนวันที่ 19 เมษายน 2564 ไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้นำผลการตรวจอีกครั้งที่มีไข้ผลการตรวจในครั้งแรก ยื่นให้โรงเรียนทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เข้าพื้นที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนตามความเหมาะสมในทุกกรณี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด